

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการและการจัดการ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.15 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ดร.สิทธิพร เขาอุ้น	เลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดำเนิน งานวิจัย และลองค้นหาค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียง กับบทความของผู้วิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อนำมาพิจารณา แนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียนรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งผลงาน ตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร
2	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กรหรือสถาบัน ที่เป็นผู้จัดทำวารสาร กรณีที่ต้องการนำบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษารายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล ของ สกอ.
3	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ การประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยว่าผลงานวิจัยมีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณา จาก 1 วิธีวิจัย (Methodology) มีความถูกต้อง แม่นยำตามระเบียบวิธีวิจัย 2 กลุ่มตัวอย่าง สามารถเป็นตัวแทนของ ประชากรได้ตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถมีผลกระทบ ในวงกว้าง
4	อ.วิรัช กาฬภักดี	เมื่อประเมินแล้วว่าผลงานวิจัยมีคุณภาพในระดับ ที่จะสามารถตีพิมพ์ลงวารสารต่างประเทศได้แล้ว เขียน บทความวิจัยฉบับร่างเป็นภาษาไทย “การเขียนจะต้อง เขียนให้คมทั้งวิธีวิจัยและผลการวิจัย” การเขียนวิธีวิจัย ให้คม หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ในการวิจัย วิธีการวิจัยต้องถูกต้องแม่นยำตามระเบียบ วิธีวิจัย ส่วนการเขียนผลงานวิจัยให้คม หมายถึง การหยิบ ประเด็นให้แหลมคม ให้เห็นผลการวิจัยในครั้งนี้มีความรู้ ใหม่ หรือเกิดสิ่งใหม่ๆ แตกต่างจากผลงานวิจัยอื่นๆ นักวิจัย ต้องอ่านผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มากที่สุด จะ เห็นความต่าง และสามารถหยิบประเด็นแหลมคม ของผลงานวิจัยของตนเองได้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	อ.อัษฎ์สุชา ทองลา	เมื่อได้ผลงานวิจัยที่คมชัดแล้วให้พิจารณาชื่อเรื่อง ของการวิจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วกำหนด “ชื่อเรื่องวิจัยให้ คมชัด”

สรุปประเด็น :

1. เลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดำเนิน งานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียง กับบทความของผู้วิจัยที่จะขอตีพิมพ์
2. เลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดำเนิน งานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียง กับบทความของผู้วิจัยที่จะขอตีพิมพ์
3. สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ การประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยว่า ผลงานวิจัยมีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจาก วิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
4. นักวิจัย ต้องอ่านผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มากพอจึงจะ เห็นความต่าง และจะสามารถหยิบประเด็นแหลมคม ของผลงานวิจัยของตนเองได้
5. เมื่อได้ผลงานวิจัยที่คมชัดแล้วให้พิจารณาชื่อเรื่อง ของการวิจัยอีกครั้งหนึ่งแล้วกำหนด “ชื่อเรื่องวิจัยให้ คมชัด”
